

รายงานผลการกำกับ ติดตาม แผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
โรงพยาบาลกัลกัณฑ์ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด		ผลการดำเนินงาน
						ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
๑. การเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต โดยเน้นการปรับ เปลี่ยนฐานความคิดในการ รักษาประโยชน์สาธารณะ โดยใช้ระบบบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล	๑. ส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรมจริยธรรมในการ ดำเนินงาน เพื่อสร้างจิต สำนึกในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตและ ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ภายในหน่วยงาน	๑.๑ โครงการส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติงานในทุก วิชชีพ ๑.๒ เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน งบประมาณ ๒๕๖๕	๕.๐๐๐	๑. เพื่อให้บุคลากรมี จริยธรรม จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงาน ๒. เพื่อให้บุคลากร ได้รับทราบ รับรู้ นโยบาย การกำหนดมาตรฐานความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน	๓๑.๖๔ - กย.๖๕	ร้อยละ ๘๐	ร้อยละ ๘๐	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒. บูรณาการการทำงานของ หน่วยงานในการป้องกันและ ต่อต้านการทุจริต	๑. พัฒนาระบบการกำกับ ติดตามตรวจสอบ ควบคุม ภายใน ภายในให้มีประสิทธิภาพ	๒.๑ จัดทำแผนการตรวจสอบ ภายใน ๒.๒ มีการประกาศเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ และประกาศ ให้ประชาชนและบุคคล ทั่วไปได้รับทราบโดย ทัวถัน	-	๑. เพื่อให้การตรวจสอบ ภายใต้นหน่วยงานมีผล ต่อ มีให้เกิดการกระทำผิดต่อ หน้า ๒. เพื่อป้องกันและปราบ ปรามไม่ให้เกิดการทุจริต	๓๑.๖๔ - กย.๖๕	มี	ร้อยละ ๑๐๐	มี (ดำเนินการให้ทุกกลุ่มงาน รายงานผลการควบคุมภายใน ผ่านระบบตรวจสอบอัตโนมัติ ๕ มิติ ของกระทรวงสาธารณสุข)
	๒. การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารของโรงพยาบาล ให้ประชาชนและบุคคล ทั่วไปได้รับทราบโดย ทัวถัน	๒.๒ มีการประกาศเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ และประกาศ การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	-	๑. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชน ได้รับทราบถึง กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง ฝ่ายทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๒. เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้างภายใน หน่วยงาน	๓๑.๖๔ - กย.๖๕	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐	ร้อยละ ๑๐๐
	๓. สร้างความเข้มแข็งและ บูรณาการความร่วมมือระหว่าง ภาคเครือข่าย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน	๓.๑ สร้างช่องทางการแสดงความคิดเห็น รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส เรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน	-	๑. เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ประชาชน สามารถแจ้ง เรื่องราวหรือเบาะแสในการ พูจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ	๓๑.๖๔ - กย.๖๕	๗ ช่องทาง	ร้อยละ ๑๐๐	๑. ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ๒. Facebook ๓. โทรศัพท์

ยุทธศาสตร์	มาตรการ/แนวทาง	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ระยะเวลาดำเนินการ	ตัวชี้วัด	
						ตัวชี้วัดของ	เป้าหมาย
๑. เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน	๑. พัฒนาระบบการป้องกัน	๓.๑ แยกแยะความรู้เพื่อ	-	๑. เพื่อให้บุคลากรได้มีการ	ต.ค.๖๕ - ก.ย. ๖๕	จำนวนครั้งของ	เป้าหมาย
การต่อต้านการทุจริตให้กับ	การทุจริต และจัดองค์ความรู้	ป้องกันการกระทำผิดวินัย		ปฏิบัติตามตามวินัยได้อย่าง		การเผยแพร่	๓ ครั้ง
บุคลากรทุกระดับ	มีการถ่ายทอดความรู้แก่	ให้กับบุคลากร		ถูกต้อง			
	บุคลากรในการป้องกันและ			๒. เพื่อให้ความรู้และเสริม			
	ปราบปรามการทุจริต			สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการ			
				ทำงาน			

ลงชื่อ A. Werabun ผู้รายงาน

(นางสาวนิสากร วีระกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

ลงชื่อ

นายสมเกียรติ พุฒเสนาภิรักษ์

(นายสมเกียรติ พุฒเสนาภิรักษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวดี รัชกาลในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวดี